

## Bài Giảng

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN, NGÀY 4 THÁNG 2, NĂM 2024

---

*[\*Cha có thể sửa bài giảng vào phút chót, có thể sẽ khác một chút với bài dịch này]*

Tôi có vinh dự được đi hành hương thánh địa vào năm 2009. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Dù đã 15 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ mình đã bước vào CAPER... Trên Biển hồ Galilee.

Thị trấn chài lưới nhỏ này vẫn còn tàn tích của hội đường trong bài Phúc Âm sáng nay cũng như nền đất nơi mà họ tin là nhà của Thánh Phêrô.

Khi đứng giữa đồng cỏ nát của hội đường, chúng tôi đã đọc đoạn Tin Mừng hôm nay. Tôi choáng ngợp vì thực tế là tôi có thể đứng cùng một chỗ với chính Chúa Giêsu. Tôi nhớ mình đã rất kinh ngạc và rất khiêm tốn.

Ngay cả bây giờ, nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn tràn ngập cảm xúc và sức mạnh của trải nghiệm đó. Tôi có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng.

Quãng đường đi bộ tới nhà Thánh Phêrô không xa lắm. Một lần nữa, nhìn vào nền móng người ta có thể thấy những căn phòng khác nhau và có thể là nơi mẹ vợ của Peter đang nằm ốm.

Một lần nữa, hình dung cảnh tượng Chúa Giêsu đưa tay ra nắm lấy tay bà và chữa lành cho bà, tôi cảm động sâu sắc.

Một hành động đơn giản như vậy. Đưa tay ra và nắm lấy bàn tay bà ta với sự dịu dàng, lòng trắc ẩn và sức mạnh, sức mạnh chữa lành, sức mạnh làm nên toàn bộ mọi thứ.

Quý ông bà anh chị em và tôi có cần Chúa Giê-su đến với chúng ta sáng nay như thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể cần sự chữa lành về thể xác, cảm xúc, tinh thần, mối tương quan hoặc tâm lý?

Có thể quý ông bà anh chị em cảm thấy giống ông Gióp trong bài đọc 1. “Cuộc sống trên trái đất chẳng phải là cực nhọc sao? Cuộc đời tôi như một cơn gió. Tôi sẽ không còn thấy được hạnh phúc nữa.”

Có thể quý ông bà anh chị em đang phải vật lộn với một căn bệnh mãn tính. Hãy để Chúa Giê-su đến gần và nắm lấy tay quý ông bà anh chị em.

Có thể quý ông bà anh chị em đang gặp khó khăn với con cái tuổi thanh thiếu niên của mình. Có thể các con đang gặp khó khăn với cha mẹ của mình. Có thể quý ông bà anh chị em phải đưa ra những quyết định khó khăn cho cha mẹ già của mình. Hãy để Chúa Giê-su đến gần bạn và nắm lấy tay quý ông bà anh chị em.

Có thể quý ông bà anh chị em đã mắc kẹt trong thói quen phạm tội khiến quý ông bà anh chị em trở thành nô lệ và cảm thấy sức nặng của sự xấu hổ của nó, hãy để Chúa Giê-su đến gần và nắm lấy tay quý ông bà anh chị em.

Có thể quý ông bà anh chị em đang phải vật lộn với chứng trầm cảm hoặc bệnh lý cảm xúc, kiệt sức và cảm thấy như không còn chút hy vọng nào. Hãy để Chúa Giê-su đến gần bạn và nắm lấy tay quý ông bà anh chị em.

Có thể quý ông bà anh chị em đang phải vật lộn với tình trạng của đất nước chúng ta và của thế giới. Hãy để Chúa Giê-su đến gần và nắm lấy tay quý ông bà anh chị em.

Có thể mức độ lo lắng của quý ông bà anh chị em quá lớn vì bạo lực, đổ máu, tàn ác, hận thù và giận dữ trong thế giới của chúng ta đến mức quý ông bà anh chị em cảm thấy mọi chuyện không ổn. Hãy để Chúa Giê-su đến gần và nắm lấy tay quý ông bà anh chị em.

Hoặc có thể cuộc sống của quý ông bà anh chị em – giống như của tôi – đã được Chúa Giêsu chạm đến một cách đầy thương xót và vô cùng, đến nỗi chúng ta đều biết trong sâu thẳm con người chúng ta rằng Chúa Giêsu đã nắm giữ và sẽ không bao giờ buông tay quý ông bà anh chị em.

Sự đảm bảo đó không xảy đến với tôi ngay lập tức, mặc dù tôi biết chính xác nó bắt đầu từ khi nào. Sau khi gặp Chúa Giêsu trong quyền năng tình yêu của Chúa Cha trong nhà nguyện của tu viện Carmelite giữa vùng hoang dã trong rừng Nova Scotia, cuộc đời tôi đã thay đổi một cách chậm rãi, qua mọi thăng trầm của cuộc đời, đôi khi tiến tới hai bước. và lùi lại một bước.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Chúa Giêsu chưa bao giờ từ bỏ tôi. Ngài đã ở đó, mặc dù tôi thường không thể nhìn thấy, và đã đưa tôi đến thời điểm này, đến nơi này, đến từ bằng chứng đơn sơ này trước mặt quý ông bà anh chị em, để bằng một cách nhỏ nào đó, cuộc đời tôi có thể nói với quý ông bà anh chị em rằng: “Hãy để Chúa Giêsu đến gần và nắm lấy tay quý ông bà anh chị em.”

Khi quý ông bà anh chị em tiến lên lãnh nhận Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, và đưa tay hoặc lưỡi ra để đón nhận Ngài, mình và máu Ngài, hãy cầu xin tình yêu chữa lành và biến đổi của Ngài để tràn ngập con người quý ông bà anh chị em.

Đó là tất cả những gì tôi có. Tôi không có thông điệp sâu sắc nào cho quý ông bà anh chị em vào sáng nay.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã làm như vậy.

Hãy để anh ấy đến gần bạn và nắm lấy tay quý ông bà anh chị em.

**Cha Jim Lee**

